



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร.๐ ๒๕๙๐ ๑๔๑๘
ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๘/ว ๖๑ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง มาตรการปรับปรุงอัตราค่าจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ออกจากราชากรวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)

เรียน

ตามหนังสือ

แจ้งว่า ได้พิจารณาผู้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตราค่าจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ออกจากราชากรวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕) ตามโควตาที่ได้รับจัดสรรและภายในวงเงินงบบุคลากรของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ พร้อมส่งบัญชีรายชื่อและแบบหนังสือขอลาออกจากราชากรตามมาตรการฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณานั้น

ขอเรียนว่า คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตราค่าจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ดังนี้

๑. อนุมัติให้ข้าราชการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตราค่าจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ออกจากราชากรวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕) จำนวน ราย

๒. ไม่อนุมัติให้หน่วยงานพิจารณาผู้สมัครรายอื่นเข้าร่วมมาตรการฯ แทน หากผู้ที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมมาตรการฯ ยื่นแบบหนังสือขอร้องการลาออกจากราชากร หรือถึงแก่กรรม หรือกรณีอื่นใด

ดังนั้น จึงขอให้ดำเนินการประกาศผลการพิจารณาให้ผู้สมัครเข้าร่วมมาตรการฯ ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชากร สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ พร้อมส่งสำเนาคำสั่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

๒. แจ้งให้ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการฯ จัดทำแบบคำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชากรโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (แบบ ค.ก.ษ.) และให้หน่วยงานยื่นเรื่องขอรับเงินและขอเบิกเงินช่วยเหลือตามมาตรการปรับปรุงอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ในระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) ให้เสร็จสิ้นภายในรอบการจ่ายเงินที่ ๓ ของเดือนธันวาคม ๒๕๕๕

อนึ่ง หากผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการฯ ยื่นเรื่องขอระงับการลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม หรือกรณีอื่นใด โปรดแจ้งรายชื่อข้าราชการดังกล่าวให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรายงานข้อมูลผู้ลาออกจากราชการตามมาตรการฯ ให้คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นายไพจิตร วราจิต)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข